



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 47 ฉบับที่ 053 ประจำวันอังคารที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

## มรณ.ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันราชภัฏ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ถึงนาค อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระราชสักการะ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โดยทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาววิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาววิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะได้เทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศชาติและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย

ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถือว่าเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาววิทยาลัยราชภัฏ ถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน โดยคำว่า “ราชภัฏ” มีความหมายคือ “คนของพระราชฯ”



## ค่ายอาสาชุมชนการบัญชีแบ่งปันรอยยิ้มสู่น้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและมอบอุปกรณ์ด้านกีฬาและการเรียน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมนุมบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการค่ายอาสาชุมชนการบัญชีแบ่งปันรอยยิ้มสู่น้อง ณ โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลลำชี อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรมที่สอนน้อง กิจกรรมสัมพันธ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมอบอุปกรณ์ด้านกีฬาและการเรียนให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทเป็นชมรมที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชาวค่าย โดยยึดหลักให้ชาวค่ายเห็นความสำคัญของการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อหวังให้ชาวค่ายเป็นผู้รู้จักในสิ่งที่ยังขาดแคลนสำหรับคนในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งในการออกค่ายแต่ละครั้งยังทำให้ชาวค่ายได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง ชาวค่ายสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้โดยตรง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสภาพที่ขาดแคลนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายและห่างไกลจากความเจริญซึ่งจะทำให้ ชาวค่ายมีความอดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วย เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาจากองค์ความรู้ที่มี ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักการเสียสละ มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขต่อไป

**มรม.ร่วมกับ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งสำคัญ พลิกโฉมรูปแบบฝึกงานใหม่ เน้นตัวเข้มแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจ แคมป์รายได้ระหว่างฝึก ลดความเสี่ยงตกงาน เพิ่มโอกาสต่อยอดสายอาชีพแบบติดจรวด**

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุฒ ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบหมายให้ อาจารย์พุทธชาติ อิ่มใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมวิชาการและสร้างอาชีพภายใต้โครงการ “แม็คโครส่งเสริมวิชาการและสร้างอาชีพ” ระหว่าง มร.วิศิษฐ์ เบารอดใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย และผู้บริหารสถาบันการศึกษา ณ แม็คโคร พุดเชอร์วิส (สาขารามคำแหง 24) โดยร่วมกับ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และอีก 5 สถาบันการศึกษา ในการรับนักศึกษาฝึกงาน จากภาควิชาเกี่ยวกับการจัดการในห่วงโซ่อาหาร อาทิ วิทยาศาสตร์การอาหาร, เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่ ประมง สัตวศาสตร์), การจัดการธุรกิจอาหาร เป็นต้น เพื่อมาปฏิบัติงาน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในฝ่ายอาหารสด โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวัน คิดเป็นวันละ 70% ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังมีประกันกลุ่ม คຸ້ມຄອງນັກສຶກສາທຸກຄົນตลอดระยะเวลาการฝึกงานด้วย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังสร้างโอกาสต่อยอดให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานทุกคน ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของแม็คโคร โดยเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง หรือมีความต้องการตำแหน่งงานจะได้รับการติดต่อเชิญเข้าสัมภาษณ์ทันที และยังได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรม Operation Trainee ซึ่งเป็นโครงการเฟ้นหาผู้ที่มีความพร้อมเป็นหัวหน้างานระดับต้น (Supervisor) หรือ ผู้จัดการ Section Manager หากมีความโดดเด่น โดยแต่ละปีจะมีอดีตนักศึกษาฝึกงานของแม็คโคร และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 600 ราย สมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ไม่เพียงเท่านั้น หากมีผลงานโดดเด่น ยังอาจได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของบริษัทด้วย



**สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูล**

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูล ณ ห้องประชุมอาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ยกระดับแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ให้เป็นต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจ โดยโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 จนปัจจุบันเข้าสู่ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้มีการขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ บ้านทุ่งนาทอง อำเภอกมลาไสย ได้พัฒนาด้านการจัดการเชิงพื้นที่, บ้านหนองหิน อำเภอมะหาสารคาม ได้พัฒนาด้านการจัดการน้ำ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม, บ้านหนองฮี อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการจัดการปุ๋ยและพืชอินทรีย์ และบ้านเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย ได้พัฒนาด้านการทอผ้า เกิดผลผลิตหลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมความรู้การตลาดในหลายๆช่องทาง โดยมีประชาชนจากท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการนี้ คุณบรรจง แสนยะมูล เจ้าของไร่แสนดี อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

